

Hành trình “điện đi trước một bước”

(tiếp theo và hết)

KỶ 4: THỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chú trọng đầu tư máy móc hiện đại sản xuất sứ dẫn dụng.

Sau hơn 8 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn của tỉnh ta có nhiều khởi sắc với 237 xã hoàn thành và 1 huyện đạt chuẩn NTM. Góp phần vào thành tích chung đó, Công ty Điện lực Thái Bình có nhiều nỗ lực cải tạo hệ thống lưới điện để các địa phương hoàn thành tiêu chí số 4. Đồng thời, là động lực quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đưa Thái Bình trở thành điển hình được các địa phương trong cả nước học tập, làm theo.

Xây dựng NTM nhằm tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp phát triển bền vững, góp phần ổn định chính trị, kinh tế - xã hội. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, ngành điện giữ vai trò quan trọng và là nhân tố quyết định thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thanh Tân (Kiến Xương) là 1 trong 8 xã được tỉnh lựa chọn xã điểm xây dựng NTM. Sau nhiều năm, bằng nỗ lực, sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Thanh Tân đã về đích NTM vào tháng 7/2013, trước 2 năm so với dự định. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với xuất phát điểm là một xã thuần nông, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ kém phát triển, kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm ở điểm xuất phát thấp so với mặt bằng chung của huyện Kiến Xương, ngay từ giai đoạn đầu xây dựng NTM, Thanh Tân đã xác định hệ thống lưới điện phải ổn định, an toàn mới tạo tiền đề thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm ổn định đồng thời các hộ dân mới đầu tư máy móc vào

sản xuất. Từ những chủ trương đúng và trúng, đến nay trên địa bàn xã đã có 7 doanh nghiệp, gần 50 tổ hợp nghề, 1 cụm công nghiệp thu hút hàng nghìn công nhân vào làm việc. Mục tiêu tiếp theo Thanh Tân đang dồn sức để phấn đấu năm 2019 hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, năm 2020 sẽ đạt tiêu chí đô thị loại V.

Hung Hà là huyện NTM đầu tiên của tỉnh. Hệ thống đường giao thông trên địa bàn thuận tiện, các đường dây tải điện được nâng cấp để mang nguồn năng lượng điện đi khắp các xã của huyện. Hiện nay, Điện lực Hưng Hà đang quản lý trạm biến áp trung gian 35/10,5kV, tổng dung lượng 29.400kVA; trạm biến áp tiêu thụ 427MBA, tổng dung lượng 85.981kVA; 74,27km đường dây 35kV; 232,32km đường dây 10kV và hơn 1.000km đường dây hạ áp; quản lý trên 90.000 khách hàng. Tại các địa phương, ngành điện luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện ở khu vực nông thôn, góp phần thay đổi tập quán và quy mô canh tác, thâm canh, tăng năng suất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí. Hệ thống điện của huyện đã bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện cả về lưới điện phân phối, trạm biến áp, đường dây trung hạ áp; khoảng cách an toàn và hành lang bảo vệ, chất lượng điện... Tổng kinh phí đầu tư cho lưới điện hạ áp nông thôn từ năm 2008 - 2018 trên 69,4 tỷ đồng. Giai đoạn tiếp theo, các công trình đã và đang cải tạo nâng cấp với nguồn kinh phí khoảng 25 tỷ đồng. Những nỗ lực của ngành điện đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện: năm 2018, tổng

giá trị sản xuất ước đạt trên 15.255 tỷ đồng, tăng 10,42% so với năm 2017. Từ nay đến năm 2020, Hưng Hà tập trung phấn đấu thực hiện một số mục tiêu, tổng giá trị sản xuất gấp 1,55 lần so với năm 2015. Duy trì 100% số xã đạt chuẩn NTM đồng thời tiến tới xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Theo ông Nguyễn Văn Tuynh, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với 263 xã xây dựng NTM, trong đó hỗ trợ các xã về nhân công để thực hiện công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật dịch chuyển đường dây, dự toán, giám sát việc thi công dịch chuyển đường dây, tháo lắp lại dây dẫn hộp công tơ... bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng tiêu chí NTM, với tổng số công lao động lên đến hơn 50.000 công, ước tính trên 20 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn



Công nhân Điện lực Quỳnh Phụ kiểm tra hệ thống trạm điện bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn.

lưới điện phục vụ chương trình xây dựng NTM với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng. Ông Vũ Ngọc Khiếu, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Ngày 23/5/2017, tổ máy đầu tiên của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã hòa lưới điện thành công vào hệ thống điện quốc gia. Sau khi đưa vào vận hành thương mại, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện hàng năm từ 3,6 - 3,9 tỷ kWh, dự kiến cho doanh thu 6.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng 600 tỷ đồng/năm. Dự án giữ vai trò bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa không riêng Thái Bình mà cho một số tỉnh lân cận trong vùng đồng bằng Bắc Bộ và bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Năm 2019, Thái Bình phấn đấu có 264/264 xã về đích NTM và có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM. Mục tiêu đến năm 2020 có 6/6 huyện đạt chuẩn huyện NTM, phấn đấu đến tháng 6/2020 có 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong đó có ít nhất 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Để tiếp tục đóng góp vào chương trình xây dựng NTM, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ để xây dựng các công trình hạ tầng, phân bổ hợp lý các nguồn vốn, chương trình, dự án để đầu tư cho xây dựng NTM. Bảo đảm tất cả các xã trên địa bàn được bố trí nguồn lực thực hiện, trong đó ưu tiên cho các xã điểm, xã yếu và xã phấn đấu về đích sớm. Đồng thời, các địa phương cần xây dựng tổng thể về quy hoạch hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... theo các tiêu chí Chính phủ quy định để có kế hoạch hành động đồng bộ xây dựng hệ thống lưới điện phù hợp, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu về điện với chất lượng ổn định, an toàn, tránh lãng phí nguồn điện.

MANH THẮNG

Sát cánh cùng hội viên phát triển kinh tế



Cựu chiến binh Phạm Văn Kê (xã Phú Lương, huyện Đông Hưng) làm kinh tế giỏi.

Những năm qua, cùng với việc xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Hưng luôn khuyến khích hội viên nêu cao ý chí tự lực tự cường, thực hiện phong trào “CCB làm kinh tế giỏi”, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Các cấp hội thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, mở lớp tập huấn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi để hội viên có dịp trao đổi, tiếp thu cách làm ăn mới đồng thời huy động nguồn vốn giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, gia trại, trang trại tổng hợp...

Ông Nguyễn Thanh Sâm, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Để có kinh phí hỗ trợ hội viên, Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng quỹ với mức từ 150.000 - 500.000 đồng/hội viên. Đến nay, toàn huyện có trên 5 tỷ đồng quỹ hội, các cơ sở hội đã sử dụng quỹ này để giúp hội viên phát triển kinh tế. Tiêu biểu như Hội CCB xã Trọng Quan không chỉ xây dựng quỹ hội từ tiền đóng góp của hội viên mà còn đứng lên nhận và tổ chức cho hội viên cấy trên 5,5 sào ruộng, mỗi năm thu được trên 1,2 tấn thóc góp phần tăng quỹ hội. Bên cạnh đó, các cơ sở hội thành lập 32 tổ vay vốn với trên 1.300 lượt hội viên được tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện, tổng dư nợ trên 27 tỷ đồng. Để giúp hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, Hội CCB huyện chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên lựa chọn nuôi con gì, trồng cây gì vừa có giá trị kinh tế cao vừa dễ tiêu thụ... thu hút trên 800 lượt hội viên tham gia. Toàn huyện hiện có 34 CCB là chủ công ty, doanh nghiệp; 42 trang trại, 314 gia trại, 838 cửa hàng dịch vụ thương mại do CCB làm chủ; 149 CCB có ô



Hội Cựu chiến binh huyện Đông Hưng tổ chức quyền góp xây dựng quê hương.

tô. Các CCB đã giải quyết việc làm cho trên 2.000 con em CCB và lao động địa phương với thu nhập ổn định.

Để thắt chặt tình đồng chí, đồng đội trong cuộc sống, các cấp hội còn chú trọng làm tốt công tác tình nghĩa, giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Thời gian qua, các cơ sở hội đã tặng 260 suất quà cho hộ CCB nghèo, khó khăn; tổ chức mừng thọ 650 hội viên cao tuổi; thăm hỏi 780 lượt hội viên ốm đau; phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức tiếp nhận, an táng 11 hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, đúng nghi thức. Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, Chi hội Doanh nhân CCB huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho 2 CCB và 4 xuồng cấp, đợt nát, nhà gia đình CCB Phạm Xuân Mậu (xã Phú Lương) đã được sống trong ngôi nhà mới khang trang, được xây dựng từ sự giúp đỡ của các đồng chí, đồng đội. Có nhà mới ông Mậu không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão. CCB Phạm Xuân Mậu phấn khởi cho biết: Được Hội CCB huyện hỗ trợ 50 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm, mong ước bấy lâu xây dựng được ngôi nhà mái bằng rộng 50m² của gia đình đã thành hiện thực. Tôi xin cảm ơn tình cảm đồng đội đã dành cho gia đình tôi.

Ngoài ra, mỗi cơ sở hội đều có những việc làm tình nghĩa khác nhau hướng về hội viên nghèo, khó khăn. Điển hình như: Hội CCB xã Đông Giang từ tiền tiết kiệm và nguồn xã hội hóa trao cho gia đình CCB bị bệnh hiểm nghèo mỗi tháng 10kg gạo; phối hợp với tổ chức từ thiện ở thành phố Thái Bình tặng 3 gia đình CCB có con bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin, mỗi gia đình 10kg gạo và 300.000 đồng/tháng. Hội CCB các xã Bạch Đằng, Thăng Long, thị trấn Đông Hưng vận động cán bộ, hội viên quyên góp tiền, ngày công giúp 3 gia đình mới liệt sĩ và hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà mới. Tại xã Đông Quang, Hội CCB xã đã vận động cán bộ, hội viên xây dựng quỹ nghĩa tình, mỗi năm trao từ 2 - 3 suất tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giúp họ ổn định cuộc sống. Ông Vũ Tiến Lộc, Phó Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Chăm lo đời sống hội viên nghèo và gia đình chính sách là việc làm Hội CCB xã đặc biệt quan tâm. Mặc dù giá trị vật chất không lớn nhưng đó là sự tri ân của chúng tôi đối với đồng đội.

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội CCB huyện Đông Hưng đã góp phần nâng cao đời sống hội viên, giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 0,89%, hộ CCB cận nghèo còn 0,64%.

THU HIỆN

NAM PHÚ

Tập trung phòng, trừ sâu bệnh

Hiện nay, hơn 250ha lúa xuân của xã Nam Phú (Tiền Hải) trong giai đoạn làm đồng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, giai đoạn này có nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại lúa như rầy, sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn..., nếu không kịp thời phòng, trừ sẽ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa.

Ông Trần Văn Huyền, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Do điều kiện thời tiết nắng, mưa xen kẽ rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại lúa xuân, trong đó sâu cuốn lá nhỏ gây hại diện phân bố rộng, sâu non gây hại trực tiếp đến lá công năng, lá đồng, mật độ trung bình từ 50 - 100 con/m², nơi cao 150 - 200 con/m²; rầy non lúa 2 tiếp tục nở và sâu đục thân đã xuất hiện với mật độ thấp. Bên cạnh đó, dự kiến

bệnh đạo ôn có khả năng gây hại nặng khi lúa trở gập mưa. Để bảo đảm lúa xuân phát triển trong giai đoạn làm đồng, HTX tích cực tuyên truyền nông dân không chủ quan, thường xuyên thăm đồng phát hiện sâu bệnh để phòng, trừ kịp thời. HTX đã chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc để cung ứng kịp thời cho nông dân phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả. Tham mưu UBND xã phối hợp với ngành cấp trên kiểm tra 4 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm túc chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không có trong danh mục lưu hành. Phối hợp với Đài Truyền thanh xã tăng cường thông tin về một số sâu bệnh thường phát sinh trong giai đoạn lúa làm đồng, trở bông để nông dân nắm bắt chủ động trong việc chăm sóc,

phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm cho cây lúa phát triển an toàn từ nay đến cuối vụ.

Thực hiện chỉ đạo của huyện về công tác phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, xã Nam Phú tham đồng phát hiện sâu bệnh phòng sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích lúa. Đây là đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt đầu nên bắt buộc phải phun tập trung. Đối với phòng, trừ rầy, sâu đục thân đang phát sinh, HTX đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh đến các hộ nông dân thực hiện lịch phòng, trừ theo kế hoạch của huyện đối với diện tích bị nhiễm. Khuyến cáo nông dân sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các đối tượng sâu bệnh phát sinh tiếp

theo để có biện pháp phun trừ kịp thời. Bà con nông dân sử dụng thuốc đúng nồng độ, liều lượng, theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc khuyến cáo của cán bộ chuyên môn, tránh tình trạng phun thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, không đúng thời điểm gây ảnh hưởng đến môi trường. Chỉ đạo tổ thủy nông giám sát đồng ruộng, bảo đảm đủ nước cho bà con nông dân chăm sóc đúng kỹ thuật tạo điều kiện cho cây lúa khỏe, tăng khả năng chống chịu các đối tượng sâu bệnh. HTX phối hợp với ngành chuyên môn tích cực theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh từ nay đến cuối vụ, không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến sự làm đồng, trở bông của lúa xuân.

Cùng với các hộ nông dân trên địa bàn xã, bà Trần Thị Vui, thôn Bình Thành đang tích cực phòng, trừ sâu bệnh đối với diện tích 6 sào lúa xuân của gia đình. Bà Vui cho biết: Theo khuyến cáo của HTX, gia đình tôi thường xuyên thăm diện tích lúa của gia đình để

phòng, trừ một số đối tượng sâu bệnh gây hại bởi nếu sâu bệnh không được phát hiện sớm và phòng, trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa của cả vụ. Về qua tôi đã mua thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của ngành chuyên môn về phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích từ ngày 2 - 5/5. Ngoài sâu cuốn lá nhỏ, tôi cũng giám sát tình hình sâu

đục thân, bệnh đạo ôn để kịp thời phun thuốc bảo vệ thực vật ngay khi mật độ đến ngưỡng theo khuyến cáo.

HỒNG HẠNH



Nông dân xã Nam Phú tích cực phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân.